

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2556

'ยรรยง'ลั่น 3 เดือนเดินหน้าขายข้าว 5 ล้านตัน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ พร้อมด้วยนายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางเข้าทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ในเวลา 8.00 น. เพื่อความเป็นมงคล และความราบรื่นในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าแม่ท่งน้อยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ กทมพระจันทบุรีนฤนาท พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และ ศาลหลวงพ่อบุญมาลี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ

จากนั้น นายนิวัฒน์ธำรง และนายยรรยง ได้เข้าห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ เพื่อพบปะผู้บริหารระดับสูง โดยนายนิวัฒน์ธำรง ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ยังไม่มีการมอบนโยบายอย่างเป็นทางการ เนื่องจากต้องรีบเดินทางไปเข้าร่วมประชุม กชช. ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยตนจะนำประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและซื่อสัตย์ รวมทั้งลบบั๊กโครงการทุจริตให้หายไปรวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการคือ การแก้ปัญหาโครงการรับจำนำข้าว โดยต้องให้ราคาข้าวอยู่ในระดับราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และเกษตรกรจะต้องขายข้าวได้ในราคาดี รวมถึงการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีต้นทุนต่ำสุดในทุกด้าน และลดการรั่วไหลขณะที่แผนการระบายข้าวและเพดานการรับจำนำจะมีการหารือในที่ประชุม กชช. ในวันที่ ซึ่งตั้งเป้าจะต้องขายข้าวให้ได้เร็วที่สุด มากที่สุด และราคาดีที่สุด

"ไม่หนักใจที่ได้เข้ามาบริหารงานในกระทรวงพาณิชย์ในสถานการณ์ขณะนี้ เนื่องจากมองว่าในการทำงานในทุกที่ย่อมมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งตนพร้อมจะร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้"นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

ด้านนายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวยังต้องดำเนินการต่อไป แต่หากจะมีการปรับลดราคาจำนำลงเหลือ 12,000 บาทต่อตัน จะต้องมีการแจ้งให้เกษตรกรได้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเชื่อว่าเกษตรกรจะรับราคาจำนำนี้ได้

ส่วนแผนการระบายข้าว ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศไปจัดทำแผนการระบายข้าว โดยตั้งเป้ายระบายในช่วง 3 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านตัน และทั้งปีให้ได้ 8-8.5 ล้านตัน รวมทั้งเน้นการระบายโดยให้เอกชนเข้ามาช่วยระบายข้าว พร้อมทั้งยึดหยุ่นการชำระเงินแก่ประเทศคู่ค้า

พร้อมกันนี้อยากให้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันทำงานแม้ว่าจะไกลลี้เกียสนายุข้าราชการ แต่ช่วงเวลาที่เหลือ 3-4 เดือน ให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาโครงการรับจำนำข้าว เพื่อเป็นผลงานครั้งสุดท้ายในชีวิต

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ทีดีอาร์ไอเบรกรมต.ขายข้าว 5 ล้านตัน

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยพัฒนาแห่งประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)ให้สัมภาษณ์"กรุงเทพธุรกิจทีวี"ว่า การที่รัฐบาลกลับลำลดราคาจำนำข้าวอยู่ที่ 1.5 หมื่นบาทต่อตัน ก่อนวันที่ 15 กันยายน นี้ เป็นการสวนทางกันจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีนโยบายว่าจะลดจำนำข้าวเหลือ 1.2 หมื่นบาทต่อตัน หากเป็นเช่นนี้ คงทำให้เกษตรกรคงเร่งการเกี่ยวข้าวออกมา แต่ไม่แน่ใจว่าข้าวที่เหลือจะเป็นเท่าไร จากที่นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ออกมาให้ข่าวว่าจะมีข้าวเข้ามาจำนำปีนี้อีก 5 ล้านตัน

"ต้องใช้เวลา 7 หมื่นล้านบาท หากมีข้าวเข้ามาจำหน่าย 1 ล้านตัน จากปี 2555 มีการจำหน่ายข้าวทั้งหมด 15 ล้านตัน ขาดทุน 1.1 แสนล้านบาท ดังนั้นคำนวณคร่าว ๆ ว่าถ้าหากขายราคาตลาด ปีนี้จะขาดทุน 7.4 หมื่นล้านบาท" นายนิพนธ์ กล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การที่รัฐมนตรีออกมาพูดว่าจะขายข้าวให้ได้ 5 ล้านตัน เป็นประเด็นการเมืองมากกว่า และรัฐมนตรีไม่ควรพูดว่าจะขายข้าวได้เท่าไร เพราะเมื่อพูดออกมา จะทำให้ราคาขายข้าวได้ต่ำ และขณะนี้เวียดนามลดราคาขายข้าวเก่า 5% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านมาอยู่ที่ตันละ 375 ดอลลาร์ ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่อยู่ 390 ดอลลาร์ต่อตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กรม.ผ่านราคารับจำหน่ายข้าว 15,000 บาท/ตันแต่ฤดูกาลหน้าขอตุลาการศาลโลกก่อน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในการปรับราคารับจำหน่ายข้าวจาก 12,000 บาท/ตัน เป็น 15,000 บาท/ตัน ตามเดิม โดยยืนยันว่าจะไม่ทำให้เสียวินัยการเงินการคลัง หลังจากทาง กขช. ได้มีการติดตามตัวเลขการรับจำหน่าย รวมถึงการตรวจสอบสต็อก และมีการปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ เห็นว่ายังมีตัวเลขที่ยังสามารถรับจำหน่ายได้อีกประมาณ 3 แสนราย รวมถึงจะมีการควบคุมปริมาณการรับจำหน่ายต่อราย สำหรับชาวนาที่จำหน่ายในราคาที่ตันละ 12,000 บาทไปก่อนหน้านี้ ทางรัฐบาลจะคืนส่วนต่างจากราคาที่ปรับขึ้นไปใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก

"จากปัจจัยดังกล่าวนี้พอที่จะช่วยกลับมาเข้าสู่สมดุลที่จะมาช่วยเหลือชาวนาได้" นายกรัฐมนตรี กล่าว อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลหน้านั้น กขช. จะมีการพิจารณาราคารับจำหน่ายข้าวใหม่ โดยยอมรับว่าหากตัวเลขราคารับจำหน่ายข้าวสามารถอิงกับราคาตลาดโลกได้ รัฐบาลก็อยากจะให้คงราคาเดิม แต่ กขช. ต้องคำนึงถึงหลักความสมดุลด้วย

"หากราคาข้าวสอดคล้องกับราคาตลาดโลก ประชาชนสามารถปลูกข้าวได้ราคาที่ดี รัฐบาลก็อยากจะได้คงราคา 15,000 บาทต่อตันให้ แต่หากมีส่วนต่างมากเกินไปก็จะขอพิจารณาใหม่" นายกรัฐมนตรี กล่าว

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการรับจำหน่ายข้าวแยกแยะความไม่โปร่งใสของโครงการเกิดจากอะไร โดยขอให้แยกเป็น 3 ส่วน คือ 1. เกิดจากตัวนโยบาย 2. เกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ 3. ตัวผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกจุดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง ชี้แจงว่า การที่กลับมาใช้ราคารับจำหน่ายข้าวที่ 15,000 บาท เนื่องจากขณะนี้ได้มีการรวบรวมตัวเลขการขึ้นทะเบียนทั้งหมดแล้ว และเมื่อมีการนำมาทบทวนประกอบกับนำข้อเสนอของชาวนา และเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทุกภาคส่วนจึงนำมาสู่การเปลี่ยนนโยบายการรับจำหน่ายข้าวกลับมาที่ราคา 15,000 บาท/ตัน

"เป็นการสะท้อนว่าสังคมให้การสนับสนุนนโยบายรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล ว่าเป็นนโยบายที่ดี ส่วนที่มีการปรับลดราคาลงไป 12,000 บาท/ตันนั้น สาเหตุหนึ่งคือเพื่อรักษาสมดุล 4 ประการ คือ 1. การดูแลความเป็นอยู่ของชาวนา 2. การรักษาสมดุลเรื่องกลไกตลาดโลก 3. การรักษาสมดุลด้านวินัยการคลังของประเทศ 4. การรักษาสมดุลเรื่องการพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าว อีกทั้ง สังคมมีความกังวลว่าราคา 15,000 บาท/ตันไม่สะท้อนกลไกตลาดโลก" นายกิตติรัตน์ กล่าว

ขณะที่นายวิวัฒน์ ช่าง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในการพิจารณานโยบายรับจำหน่ายข้าวในฤดูกาลต่อไปจะเชิญตัวแทนชาวนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลด้วย นอกจากนี้ การกำหนดราคารับจำหน่ายข้าวในฤดูกาลหน้าจะทำการควบคู่กับการระบายข้าวที่ยังเหลืออยู่ในสต็อก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ส่งออกข้าวในการจะผลักดันการระบายข้าวสู่ตลาด

นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เสนอว่า ควรจะถือโอกาสในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนราคารับจำนำข้าวปรับปรุงกระบวนการต่างๆในการรับจำนำข้าวให้มีความโปร่งใสมากขึ้น เพื่อให้สังคมยอมรับและเห็นความชัดเจน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กช.ให้กลับไปใช้ราคารับจำนำข้าวหน้าปริงที่ 15,000 บาทจนถึงสิ้นสุด 15 ก.ย. 56

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) มีมติให้กลับไปใช้ราคารับจำนำข้าวหน้าปริงที่ตันละ 15,000 บาทจนถึงสิ้นสุดโครงการรอบนี้ในวันที่ 15 ก.ย.56 โดยจะนำเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 2 ก.ค. 2556 ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม กชช.เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ซึ่งมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์เป็นประธาน มีมติให้ปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าหน้าปริงในฤดูการผลิตปี 56 ลงเหลือ 12,000 บาท/ตัน จากปัจจุบันที่รับจำนำไว้ที่ 15,000 บาท/ตัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.56

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.)ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบคงราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% ความชื้น 15% ที่ราคา 15,000 บาท/ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ กลับมาที่ราคาเดิมเช่นกัน

ทั้งนี้ จะรับจำนำเฉพาะปริมาณที่ไม่เกินที่ได้ระบุไว้ในใบรับรองเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น และ ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/ครัวเรือน ตามมติ กชช.เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 56 สำหรับโครงการรับจำนำ ข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 จะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย. 56 และเฉพาะภาคใต้ภายในวันที่ 30 พ.ย.56 สำหรับเกษตรกรที่เข้าโครงการรับจำนำในราคาจำนำ 12,000 บาท/ตันไปแล้วนั้น รัฐบาลยืนยันว่า จะดูแลไม่ให้เสียสิทธิ์ในช่วงระหว่างรอยต่อที่จะปรับเป็นราคา 15,000 บาท/ตัน ซึ่งคาดว่าจะไม่เกียจ โดยจะมีการจ่ายทดแทนย้อนหลัง

ส่วนราคาจำนำสำหรับข้าวนาปีในปีหน้า จะมีการทบทวนราคาอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับราคาของตลาดโลก โดยจะเร่งดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมตัวก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกข้าวที่จะมาถึง ซึ่งราคาที่จะพิจารณาจะอยู่บนหลักการที่สามารถดูแลเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรักษาระเบียบวินัยการเงินการคลัง

ขณะเดียวกันเห็นชอบให้เพิ่มช่องทาง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 ดังนี้ ให้ขยายเป็นการทั่วไปกับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อการส่งออกต่างประเทศและ/หรือจำหน่ายภายในประเทศ ทั้งข้าวหอม ข้าวเหนียว และข้าวขาว รวมทั้งขยายข้าวเปลือก ในกรณีที่มีผู้ซื้อที่มีคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งจาก ต่างประเทศ และมีโรงสีที่ดำเนินการเป็นการเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดให้ขยายช่องทางเดิมในการเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยเพิ่มประเทศเป้าหมาย และปริมาณขาย ได้แก่ ประเทศในอาเซียน จีน และแอฟริกา เป็นต้น และเร่งรัดการระบายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ซื้อข้าวในประเทศ และต่างประเทศ มีโอกาสในการเข้าร่วมประมูลอย่างโปร่งใส สำหรับการขายให้องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสาธารณประโยชน์ และการบริจาคประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางเดิมก็ยังให้ดำเนินการ ต่อไป รวมถึงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งดำเนินการโดยร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งผู้ประกอบการ ภายในประเทศ และผู้ส่งออก

ทั้งนี้ กชช.ได้พิจารณาข้อกังวลของสาธารณชนในเรื่องทุจริต เช่น การสวมสิทธิ์เกษตรกร การนำข้าวต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ และเพื่อให้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลดำเนินการต่อไปด้วยความรอบคอบ สุจริต และโปร่งใส จึงมอบให้คณะกรรมการระดับจังหวัดนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดำรวจ ทหาร ตำรวจชายแดน ตรวจตราบริเวณชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าข้าวต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ และให้กระทรวงเกษตรฯ เข้มงวดในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้อง มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ องค์กรคลังสินค้า (อคส.) องค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้ กำกับดูแล ณ จุดรับจำนำ และคลังสินค้า ติด

กล้อง CCTV ให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบได้ เชื่อมโยงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การออกไปประทวน การจ่ายเงินให้เกษตรกร และการส่งข้าวจากโรงสีเข้าคลังกลาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้ระหว่างหน่วยงาน และรายงานการดำเนินงานให้ที่ประชุมครั้งต่อไป

ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว และเพิ่มรายได้ให้ชาวนา (โซนนิ่ง) ที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ซึ่งได้กำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว โดย ผลผลิตเฉลี่ยในเขตชลประทาน 700 กก./ไร่ขึ้นไป และ นอกเขตชลประทาน แต่อยู่ในเขตโซนนิ่ง ได้ 500 กก./ไร่ รวมทั้งสิ้น 43.9 ล้านไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะมีการพัฒนาคุณภาพข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จัดระบบการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่ มีความจำเป็นเพื่อเป็นมาตรการจูงใจ โดยจะดำเนินการปรับระบบการปลูกข้าวปีละไม่ต่ำกว่า 500,000 ไร่ ทั้งนี้จะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และผู้ประกอบการ เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนในทุกๆ ด้าน และจะต้องมีมาตรการจูงใจ เพื่อให้เกษตรกรได้พิจารณาเลือกในการตัดสินใจ ในการปรับเปลี่ยน และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร โดยจะนำผลการประชุม กขช. เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 2 ก.ค.นี้

ขณะที่ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือกับผู้ค้าข้าวในประเทศที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการระบายข้าวทั้งในและนอกประเทศ โดยจะมีการระบายข้าวทุกประเภท ส่วนการระบายข้าวเปลือกเพื่อผลิตเป็นข้าวหนึ่งส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น ในภูมิภาคแอฟริกา ประเทศไทย ถือเป็นตลาดผู้ค้าข้าวที่ผลิตข้าวหนึ่งส่งออกอยู่ แต่จะขยายไปในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้การระบายข้าวได้ในปริมาณหนึ่งแสนตันต่อเดือน นอกจากนี้จะเร่งรัดขยายช่องทางในการเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ

ด้านนายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวเสริมว่า ราคารับจำนำข้าวทุกชนิดต่อตัน ประกอบด้วย ข้าวเปลือกเจ้า 5% ราคาอยู่ที่ 14,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 10% ราคาอยู่ที่ 14,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 15% ราคาอยู่ที่ 14,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 25% ราคาอยู่ที่ 13,800 บาท ส่วนข้าวเปลือกปทุมธานี 42 กรัม ราคาอยู่ที่ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 10% 42 กรัม ราคาอยู่ที่ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น 10% 40 กรัม ราคาอยู่ที่ 15,000 บาท

"เรื่องการระบายข้าวรัฐบาลพยายามผลักดันทางคืนความเป็นที่หนึ่งของตลาดข้าวหนึ่ง ซึ่งได้เสียแชมป์ให้กับประเทศอินเดียไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา จากเดิมที่ขายได้ 4 ล้านตัน แต่ปัจจุบันขายได้เพียง 1 ล้านกว่าตัน ซึ่งรัฐบาลจะเน้นในการดึงตลาดข้าวหนึ่งกลับมาให้ได้ ส่วนการระบายข้าวขาวจะมุ่งไปที่ตลาดใหญ่ คือ ประเทศอินเดียนี้เสีย ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งใจที่จะดำเนินการระบายข้าวในช่วงครึ่งปีหลังให้ได้ถึง 5-6 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันสามารถระบายข้าวไปแล้ว 4 ล้านตัน หรือคิดเป็นวงเงินจำนวน 7.2 หมื่นล้านบาท และขณะนี้ก็มีข้าวอยู่ในสต็อก 17 ล้านตัน" นายยรรยง กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

วงการค้าข้าวรับได้รมว.พาณิชย์คนใหม่ จีเรียกผู้ส่งออกหารือใน 2 สัปดาห์

นายสมเกียรติ มรรคยาร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวถึงไผ่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ระบุชื่อ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายยรรยง พวงราช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่า ยอมรับได้ แต่ที่อยากเห็นคือความโปร่งใสในการทำงาน และในโครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ปริมาณ การระบายข้าวว่าความเป็นจริงอย่างไร และที่รัฐบาลบอกว่าเป็นความลับทางการค้านั้นคงเป็นข้ออ้างเพราะถ้าขายราคาตลาดก็น่าจะเปิดเผยได้ ซึ่งหากรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลเชื่อว่าประชาชนจะสามารถยอมรับได้ ซึ่งในฐานะเอกชนที่อยู่ในภาคการเกษตรรู้ว่าตัวเลขเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่

ไม่รู้คือผลประโยชน์ทั้งหมดตกอยู่ที่ใคร และอยู่ที่ไหน ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการคือการให้เกษตรกรอยู่อย่างเข้มแข็งไม่ใช้อยู่อย่างอ่อนแอ

“การที่ท่านยรรยงอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ กลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยก็ดีนะเพราะท่านเป็นคนวางแผนให้มีการทำโครงการรับจำนำและหลายๆเรื่องก็มาจากท่าน ก็มั่นใจว่าน่าจะสานต่องานจากรัฐมนตรีคนเก่าได้ไม่ยาก แต่ก็ต้องนึกถึงภาพรวม ส่วนรวมเป็นหลักและมีความโปร่งใสตรวจสอบและสามารถตอบสนองสังคมได้ด้วย ส่วนท่านวิวัฒน์ธำรงนั้น ท่านก็เป็นคนมีเหตุมีผล มองหลายมิติก็น่าจะทำให้โครงการมีประโยชน์มากขึ้น เพราะท่านดูเป็นคนสุขุม ใจดีก็เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ดี”

แต่อย่างไรก็ตามก็น่าเสียดายที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ที่หลุดออกจากตำแหน่ง ทั้งๆที่ยังไม่มีการตรวจสอบหาความจริง เพราะอยู่ก็ถูกออกไปโดยไม่ตอบความสงสัยที่สังคมมี รัฐบาลชุดนี้ก็ทำเหมือนให้เรื่องเงิบหายไปเองแล้วเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาทำแทนโดยที่ไม่ตรวจสอบคนเก่าที่ทำให้เกิดปัญหาและไม่สร้างความกระจ่างให้กับสังคมว่าแท้จริงแล้วตัวเลขที่หายไป หายไปไหน การระบายข้าวเป็นการระบายแบบไหนปริมาณเท่าไร ก็ไม่มีคำตอบ

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เปลี่ยนคนใหม่เข้ามาดูแลกระทรวงพาณิชย์คงไม่มีเป็นไร แต่ก็ต้องติดตามว่าจะเปลี่ยนนโยบายหรือไม่ แต่ถ้าจะมีการรับเปลี่ยนโครงการรับจำนำอย่างไรนั้นก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไปจากเดิมหรือไม่ เช่นลดราคาจำนำจาก 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เหลือ 1.2 หมื่นบาทต่อตัน การสีแปร การระบาย จะยังเหมือนเดิมหรือไม่คงต้องรอดู

ทั้งนี้ภาคเอกชนก็พร้อมจะปรับตัวและทำงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ของภาครัฐ และต้องการให้ภาครัฐทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชน รับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนให้มากขึ้น เช่นกรณีโครงการรับจำนำข้าวและแนวทางการระบายข้าวที่เพิ่งมีการหารือร่วมกับ ภาคเอกชนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หากมีการปรับเปลี่ยนผู้ดูแลนโยบายก็อยากให้มีการสานต่อแนวทางเดิมที่ได้ตกลง กันไว้กับภาคเอกชน

นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธานกรรมการ บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า ยังเร็วไปที่จะประเมินว่ากรม.ใหม่หรือตัวรัฐมนตรีใหม่เป็นอย่างไร คงต้องรอดูผลงานจากไปก่อนประมาณ 2 สัปดาห์ ถึงจะวิเคราะห์ได้ว่าตอบโจทย์หรือไม่ เพราะไม่รู้ว่าเป็นร่างทรงหรือไม่เนื่องจากยังไม่เห็นการทำงาน ซึ่งจากนี้ไป ทางรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จะต้องเรียกผู้ส่งออกมาหารือเหมือนกับที่นายกิตติรัตน์ สมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เข้ามาทำงานได้ 2 อาทิตย์ก็เรียกผู้ส่งออกมาหารือเรื่องข้าว ซึ่งก็ต้องรอดูว่ารัฐมนตรีใหม่ทั้ง 2 คนนี้จะเป็นอย่างไร

“ภาพรวมมองลำบาก เพราะอยู่ภายใต้ใหญ่จะสั่งอย่างไร และคนเป็นลูกน้องจะทำได้ดีหรือไม่ เพราะตอนนี้เท่าที่เห็นต่างคนต่างฉวยโอกาส ซึ่งทำให้ประเทศเสียหาย อย่างเรื่องขายข้าวจีทูจี ยกเลิกไปเลยได้หรือไม่ มีแต่จีทูจี ทำไม่เปิดให้มีการซื้อขายแบบเปิดเผย ถ้ารัฐบาลอยากให้ภาพพจน์ออกมาดีก็ต้องดำเนินการเรื่องข้าวให้ชาวสะอาด โปร่งใสตรวจสอบได้ แต่ทุกวันนี้สต็อกข้าวรัฐบาลก็กว่า 20 ล้านตันและนี้ข้าวหน้าปีจะออกมาอีกไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตันแล้วอย่างนี้รัฐบาลจะเอาข้าวทั้งหมดไปไว้ที่ไหน ที่พูดนี้คือให้วางแผนสต็อกให้ดี ที่บอกว่าประมูลทุก 2 อาทิตย์ไม่ทัน อะไรคือไม่ทัน กระทรวงพาณิชย์ต้องมีคำตอบ เพราะการขายข้าวใช้เวลาเพียงเสี้ยวเวลาที่เท่านั้น”

ส่วนการสานต่องานจากรัฐมนตรีคนเดิม ยังวิเคราะห์ตอนนี้ไม่ได้ ต้องรอดูทิศทางการทำงานของรัฐมนตรีใหม่ทั้ง 2 ท่านก่อน แต่ทั้งนี้การที่รัฐบาลเอาคนที่คิดโปรเจกต์นี้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นคิดโครงการมาแล้วทำให้ประเทศเสียหาย แต่ที่พูดอะไรมาไม่ได้เพราะทุกวันนี้ตัวรัฐมนตรีก็มีนายหลายคน และความต้องการก็หลายหลาย คนเป็นรัฐมนตรีก็จะลำบากในการทำงานอย่างไรภายใน 2 สัปดาห์ กระทรวงพาณิชย์ควรเชิญผู้ส่งออกมาหารือเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน

รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวถึงอนาคตกรม.ป. 5 ว่า อาจจะช่วยให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ลดความรุนแรงลงมาได้บ้าง เพราะที่ผ่านมารัฐบาลเจอปัญหาอุปตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่โปร่งใสในการรับจำนำข้าว โครงการน้ำ มูลค่า 3.5 แสนล้านบาท การแก้ปัญหาภัยใต้ เพราะ

ประชาชนเริ่มมองว่ารัฐมนตรีไม่จริงจังในการทำงาน ดังนั้นการปรับครม. ครั้งนี้น่าจะเปลี่ยนอารมณ์คนในสังคมได้ระดับหนึ่ง ซึ่งคนเข้ามาใหม่ก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการทำงาน และมีความโปร่งใสและให้สังคมมีส่วนร่วมในการทำงาน เพราะถ้าไม่สร้างความเชื่อมั่น ครม. ใหม่จะต้องเจอกับความท้าทายที่สูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนที่ไหลออก เศรษฐกิจเงินที่อยู่ในภาวะชะลอตัว อีกทั้งในช่วง 1 ปีจากนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่เศรษฐกิจชะลอ เพราะเห็นได้จากการส่งออกที่มีแนวโน้มลดลง ดังนั้นจึงถือว่าเป็นความท้าทายที่ทั้งครม. และรัฐมนตรีใหม่แต่ลกรทรวงจะต้องเร่งทำงานเพื่อไม่ให้กระทบกับคนรากหญ้า

ในส่วนของการกระทรวงพาณิชย์ที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการใหม่เป็นนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล และเพิ่มรัฐมนตรีช่วยอีก 1 คนคือนายยรรยง พวงราชอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์นั้น เหมือนเป็นการเปลี่ยนจุกขวดใหม่ในขวดเก่า ที่ไม่ได้เปลี่ยนเนื้อใน ซึ่งรัฐบาลที่ดีจะต้องเอาคนที่เก่งด้านการตลาดมาทำงานไม่ใช่เอาคนที่ทำโพลนโยบายมามากกว่า ส่วนตัวนายนิวัฒน์ธำรงนั้น ตนมองว่า ยังไม่เด่นมากในแง่ของการพาณิชย์แต่อาจจะช่วยได้ในเรื่องการเจรจาเพราะพูดคล่องมากกว่านายบุญทรงแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูที่ผลงานว่าจะเป็นอย่างไ

ที่มาฐานเศรษฐกิจ

‘วรพงษ์’เผยตรวจโรงสีข้าว ผิดปกติแค่ 26 แห่ง

พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้า ของการตรวจสอบโกดัง โรงสี และคลังกลางในโครงการรับจำนำข้าว ว่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบโกดัง และโรงสีทั่วประเทศ ครบทั้ง 2,071 แห่งแล้ว การทำงานเสร็จสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ของแต่ละท้องที่ส่งมายังศปท. คร. เบื้องต้นพบมีความผิดปกติในเรื่องของปริมาณข้าวสารที่ขาด และเกิน ไม่ตรงกับบัญชีที่แจ้งไว้ 26 แห่ง หลังจากวานนี้ตรวจพบความผิดปกติ 29 แห่งเนื่องจากมีโรงสี 3 แห่งสามารถชี้แจงตัวเลขและความผิดปกติที่ตรวจพบได้ โดย แห่งแรกคือโรงสีในจังหวัดเชียงรายที่มีการตรวจพบรำข้าว และข้าวหมดอายุ ปนกับข้าวสารกว่า 1 พันตัน ต่อมาผู้ว่าฯ เชียงรายและผู้บังคับการจังหวัดเชียงรายได้ไปตรวจสอบอีกครั้งและพบว่าเป็นกองข้าวที่เตรียมไว้ทำเป็นเชื้อเพลิง แห่งที่ 2 คือโรงสีในจังหวัดอุทัยธานี ที่พบว่ามีข้าวเกิน ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้าวนอกโครงการจริง และแห่งที่ 3 คือโรงสีในกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้าวเกินมา 39 กระสอบ สามารถชี้แจงที่มาได้

พล.ต.อ. วรพงษ์ กล่าวอีกว่า ทั้ง 26 แห่งที่ตรวจพบความผิดปกติ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการมีข้าวสารเกินกว่าบัญชีทั้งหมดทั่วประเทศ 3-4 หมื่นตันบางแห่งเกิดมา 1 พันกว่าตัน ส่วนที่ขาดรวมทั้งหมดประมาณ 300 กว่าตัน ซึ่งส่วนที่เกินมาในแต่ละที่ทางเจ้าของโรงสีก็ยืนยันด้อยอมรับว่าเกินมาโดยให้เหตุผลว่าข้าวเกินเพราะทาง อคส. สั่งให้สี แต่สีไม่ทันทำให้ข้าวตดค้างซึ่งตรงจุดนี้ต้องตรวจสอบว่ามีคำสั่งให้สีเมื่อไหร่อย่างไร นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องข้าวที่ไม่สะอาดก็ต้องไปตรวจสอบ ตอนนี้เรายังไม่มีการดำเนินคดีกับใครอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานอย่างชัดเจน ซึ่งเราจะพยายามทำให้เร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดส่งเอกสารด้วย

พล.ต.อ. วรพงษ์ กล่าวอีกว่า หากการตรวจสอบแล้วพบมีความผิดมีการทุจริตก็เชื่อว่าต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องรู้เห็นด้วยในเรื่องของการสั่งให้สีข้าวแล้วไม่มีแต่ในขั้นนี้ยังไม่สามารถบอกได้ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนซึ่งต้องเวลา การทำงานของตำรวจจะต้องชัดเจนเป็นธรรมชาติกับทุกฝ่ายเราไม่สามารถไปกล่าวหาหรือดำเนินคดีได้หากขาดหลักฐานตอนนี้พนักงานสอบสวนก็เร่งดำเนินการอยู่

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“ญวน” หั่นแฉก ราคาข้าวขาว 5% เหลือ 360 เหยียญ ส่งออกไทยดิ่งต่อ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้สรุปสถานการณ์ส่งออก และคาดการณ์ข้าวว่า การส่งออกข้าวในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 (มกราคม-พฤษภาคม) พบว่ามีปริมาณทั้งสิ้น 2.51 ล้านตัน มูลค่า 52,987 ล้านบาท โดยที่ปริมาณ

ส่งออกลดลง 9.6% และมูลค่าส่งออกลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่มีการส่งออกปริมาณ 2.78 ล้านตัน มูลค่า 57,666 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2556 ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.อิรัก ปริมาณ 339,589 ตัน 2. เบนิน ปริมาณ 274,150 ตัน 3. สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 160,974 ตัน 4. ญี่ปุ่น ปริมาณ 128,836 ตัน 5. ไต้หวัน ปริมาณ 128,226 ตัน

สำหรับภาวะการค้าข้าวในตลาดการค้าปกติ นั้น หลังจากที่ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ก็ได้ช่วยผ่อนคลายภาวะที่ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการที่รัฐบาลปรับลดราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้า 100% ลงมาอยู่ที่ 12,000 บาทต่อตัน ได้ส่งผลให้ราคาข้าวของไทยมีทิศทางที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาวะตลาดภายในประเทศจะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่สำหรับภาวะการค้าในต่างประเทศนั้น ยังคงอยู่ในภาวะซบเซา ประกอบกับการที่เวียดนามได้ปรับลดราคาข้าวลงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อ เพราะผลผลิตข้าวในประเทศออกสู่ตลาดปริมาณมาก และยังคงมีสต็อกสำหรับการส่งออกปริมาณมาก จึงทำให้ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงรุนแรง

โดยในขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 522 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) โดยเฉลี่ยแล้วราคาข้าวของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งถึง 160 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม (ข้อมูลจาก ORYZA.COM) ได้ลดลงอยู่ที่ระดับ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดและต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี) ขณะที่อินเดียเสนอขายข้าวขาว 5% ที่ 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานเสนอขายที่ 475-485 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี)

[ที่มา แนวหน้า](#)

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งข่าวข่าวปนเปื้อนตลาดเคลื่อนข้อเท็จจริง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (USFDA) กักสินค้าข้าวของไทย หลังตรวจพบการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืช ในข้าวเหนียวและข้าวเหนียวดำ ว่า บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ได้เข้าชี้แจง พร้อมได้รับการยืนยันจากกรมวิชาการเกษตรว่า ในไทยห้ามใช้สารดีดีอีมานานกว่า 10 ปีแล้ว และได้ทำการชี้แจงไปยังสหรัฐฯจนเข้าใจจึงได้มีการส่งข้าวลอตดังกล่าวกลับคืนให้กับผู้ส่งออก โดยยังให้สิทธิ์ส่งออกข้าวไปจำหน่ายได้เช่นเดิม และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ส่งออกข้าวไทยรายใดโดนขึ้นบัญชีดำ หรือห้ามส่งข้าวไปสหรัฐฯ

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรฯ ยังกล่าวด้วยว่า กระบวนการตรวจสอบสินค้านำเข้าเป็นขั้นตอนตามปกติของทุกประเทศ และหากพบว่ามีสารปนเปื้อนก็จะสั่งกัก หรือเรียกเก็บ และเรียกบริษัทผู้ส่งออกสินค้านำเข้าชี้แจง หากพบการปนเปื้อน 5 ครั้งก็จะถูกขึ้นบัญชีดำ พร้อมกันนี้ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ชาวที่เกิเกิดขึ้นเป็นการจงใจปล่อยข่าว เพื่อทำลายตลาดและความเชื่อมั่นข้าวไทย โดยจะพยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย และเร่งจัดระบบโซนนิ่ง เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรได้นำส่งรายงานการตรวจสอบตัวอย่างข้าวสารที่วางจำหน่ายในห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วไป 40 ตัวอย่าง โดยไม่พบว่ามีสารเคมีตกค้างแต่อย่างใด

ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีสหรัฐฯ กักกันข้าวที่นำเข้าจากไทย หลังตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมี โดยระบุว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการนำเข้าข้าวไทยในสหรัฐฯ คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง โดยสมาคมฯขอชี้แจง ดังนี้ ผู้ส่งออกตรวจสอบข้าวอย่างเข้มงวดก่อนทำการส่งออกข้าวไปสหรัฐฯ หลังผ่านขั้นตอนของศุลกากร องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) จะสุ่มตรวจอีกครั้ง ตามปกติของระเบียบปฏิบัติเพราะสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้มงวดในการตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารนำเข้าค่อนข้าง

สูง โดยจะมีการออกระเบียบปฏิบัติในการเฝ้าระวังการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารอย่างต่อเนื่อง ดังประกาศ 2 ฉบับ
ล่าสุดที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้

สำหรับประกาศ Import Alert 02-02 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

(http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_2.html) กำหนดให้สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ข้าวที่นำเข้าจากจีน, ฮองกง, ไทย และฟิลิปปินส์ ซึ่งอาจมีสิ่งปนเปื้อน แต่ตามประกาศไม่พบรายชื่อผู้ส่งออกจากไทย
ทั้ง 46 ราย ถูกกักสินค้าเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ส่วนประกาศ Import Alert 99-08 วันที่ 29 มิถุนายน 2556

(http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_259.html) ทำกำหนดให้ตรวจสอบสารเคมีตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทุกชนิด ที่นำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากประกาศทั้ง 2 ฉบับ แสดงให้
เห็นว่า USFDA เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทุกชนิด ไม่เฉพาะเจาะจงข้าว
และอาหารแปรรูปที่นำเข้าจากไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้น

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังชี้แจงต่อไปด้วยว่า กรณีการกักกันข้าวไทยที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น เกิดขึ้นเมื่อ
เดือนเมษายน 2556 โดยเป็นสินค้าประเภทข้าวเหนียว จำนวน 5.765 ตัน ที่ถูกส่งกลับมายังประเทศไทย แม้ว่าจะมี
การตรวจพบและถูกกักกันแล้ว แต่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งออกยังสามารถส่งออกข้าวชนิด
เดียวกันไปยังสหรัฐฯ ได้เช่นเคย แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข โดยให้ USFDA ตรวจสอบสารตกค้างทุกครั้ง แต่ก็ไม่พบ
การปนเปื้อนใดๆ อีก จึงได้รับอนุญาตให้ผ่านพิธีการนำเข้าได้ โดยเป็นระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของผู้มีประวัติถูกกีด
กัน ที่จะต้องถูกตรวจสอบสินค้าหลายๆ ครั้งจนกว่า USFDA จะมั่นใจว่าปราศจากการปนเปื้อน

อย่างไรก็ตาม บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด เป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึ่งที่ส่งสินค้าไปจำหน่ายที่
สหรัฐฯ คิดเป็นจำนวนมากถึง 500 ตัน หรือประมาณ 10,500 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้ตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเพียง 5.675
ตัน หรือ 0.05% ของยอดส่งออกทั้งหมด ดังนั้น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จึงมีความจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี
ดังกล่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมั่นใจในคุณภาพของข้าวไทย

สำหรับสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับ 1 ของข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว โดยในปี 2554 สหรัฐฯ
นำเข้าข้าวจากไทย 393,618 ตัน และในปี 2555 นำเข้าข้าวจากไทย 361,722 ตัน คิดเป็น 5% ของปริมาณการ
ส่งออกข้าวไทยทั้งหมด สำหรับในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้มียอดส่งออกข้าวไทยไปสหรัฐฯ แล้ว 160,974 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 5,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 17% ในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้น 19% ในเชิงมูลค่า
[ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์](#)

โฆษกรบ.ยีนย่นยูนิเวอร์แซล ไรซ์ไม่ได้ซื้อข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวของไทย

นายธีรรัตน์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีข้าวองค์การอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา กักกันข้าวที่นำเข้าจาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ของประเทศไทยเนื่องจากพบสารปนเปื้อน ว่า
ในเรื่องนี้นางวัชรวิ วิกุมตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สอบถามโดยตรงจากผู้เกี่ยวข้อง กรมการค้าต่างประเทศแล้ว
ได้รับรายงานว่า บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ไม่ได้เป็นคู่ค้าที่เข้ามาซื้อข้าวไปจากโครงการรับจำนำข้าวเลย
ดังนั้นข้าวที่สหรัฐอเมริกา กักเอาไว้ตรวจสอบนั้นยืนยันได้ว่าไม่ใช่ข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวแน่นอน

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานด้วยว่า เท่าที่ตรวจสอบเอกสารที่มีการเผยแพร่ว่าสหรัฐอเมริกา
กักกันข้าวของบริษัทดังกล่าวเอาไว้ตรวจสอบ พบว่าข้าวที่ถูกกักเอาไว้ตรวจสอบนั้นเป็นข้าวเหนียว ซึ่งน่าจะเป็นข้าว
เหนียวที่บริษัทดังกล่าวไปซื้อมาจากเอกชนอื่นๆ เนื่องจากข้าวเหนียวนั้นเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวน้อยมาก
เพราะโดยปกติข้าวเหนียวใช้บริโภคภายในประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ จะมีข้าวเหนียวที่มีผู้ส่งออกบ้างแต่ก็เป็นจำนวน
น้อย ที่สำคัญคือ การส่งออกข้าวเหนียวส่วนใหญ่จะส่งออกไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุด

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวย้าว่า โดยปกติประเทศในแถบยุโรปนั้นจะมีการตรวจสอบเรื่องสินค้าเกษตรกรรมอยู่แล้ว แต่ข้าวไทยนั้นเป็นข้าวที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานในการส่งออกมาตลอด เพราะที่ผ่านมาเรามีการดูแลข้าวในสต็อกที่ได้มาตรฐาน และได้รับความไว้วางใจจากประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมาตลอด และที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องการกักข้าวเอาไว้ตรวจสอบเลย ดังนั้นการพูดไปเช่นนี้โดยไม่ดูข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนั้น สุดท้ายผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนผู้ส่งออกข้าวและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กต.ยันสหรัฐไม่ได้กักข้าวไทย

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระแสข่าวสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ หรือ เอฟดีเอ มีคำสั่งให้กักข้าวไทย ที่มาจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เนื่องจากพบว่ามีการใช้สารเคมีรมควัน และบางแห่งมีมอด รวมถึงเชื้อรา นั่น ซึ่งจากการตรวจสอบกับทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ยังยืนยันใน 3 ประเด็น คือ 1.สหรัฐไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติต่อข้าวไทย และในช่วงเดือนม.ค. -เม.ย. 2556 สหรัฐยังนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 2.สหรัฐไม่ได้มีการกักข้าวจากประเทศไทย และ 3.สหรัฐจะทำงานร่วมกับไทยต่อไปเพื่อให้การนำเข้า-ส่งออกข้าวระหว่างไทยและสหรัฐ มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี เรื่องนี้มาจากคำสั่งของเอฟดีเอ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2556 ที่ให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจากข้าวเพิ่มเติมจาก จีน ฮองกง ฟิลิปปินส์ และไทย เนื่องจากพบสารเจือปน แต่ในปัจจุบันยังไม่พบรายชื่อของบริษัทไทยที่อยู่ในรายชื่อ “เรด ลิสต์” ที่จะต้องถูกกักสินค้าเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ รายชื่อของ 46 บริษัทไทย อยู่ในรายชื่อ “กรีน ลิสต์” ซึ่งหมายความว่าได้รับการงดเว้นการสุ่มตรวจจากเอฟดีเอ ซึ่งเขียนถดถลงมาจาก “เรด ลิสต์” ของเอฟดีเอ จึงอาจทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนเข้าใจผิด และกระทรวงได้กำชับให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ที่กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ ในนครนิวยอร์ก ติดตามการรายงานของสื่อท้องถิ่นในสหรัฐอย่างใกล้ชิดด้วย

“กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ก็ยืนยันว่า ข้าวไทยที่ได้รับการส่งออกไปสหรัฐนั้น มีราว 3-4 แสนตันต่อปี และได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานอาหารและยา (อย.)” นายเสข กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ทูตพาณิชย์ LA ตรวจสอบท่าเรือผู้นำเข้ารายใหญ่ไม่พบกักกันข้าวนำเข้าจากไทย

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อว่าสำนักงานอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้มีคำสั่งแจ้งให้ท่าเรือและผู้นำเข้าทุกรายทั่วสหรัฐกักกันข้าวที่นำเข้าจากประเทศไทย กลัวเปื้อนสารเคมีและอื่นๆ นั้น กรมฯได้สั่งการตามบัญชา นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในภูมิภาคสหรัฐฯ ตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับผู้นำเข้า รวมทั้งหน่วยงาน USFDA และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน USFDA และสื่อต่างๆ ของสหรัฐ ก็ไม่พบประกาศแจ้งเตือนเรื่องข้าวไทยแต่อย่างใด

นอกจากนี้ได้สอบถามไปยัง Custom Brokers รายใหญ่ที่ให้บริการช่วยเหลือการออกสินค้าข้าวจากท่าเรือในนครลอสแอนเจลิสได้ความว่า ขณะนี้ไม่มีปัญหาในการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ไม่เคยได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานใดๆ ของสหรัฐ และจากการสอบถามผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ความว่าข้าวไทยยังคงถูกสุ่มตรวจตามปกติ ไม่ปรากฏข่าวเรื่องการกักข้าวนำเข้าจากไทยโดย USFDA แต่มีเพียงข่าวเรื่อง USFDA มีประกาศ

เดือนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ให้กักและตรวจสอบข้าวบาสมานำเข้าจากอินเดียทุกตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากปัญหาเรื่องสิ่งเจือปนจากหนู แมลง และนก

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้รับแจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงในลักษณะที่เป็นข่าวจากหน่วยงาน USDA แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี กรมฯ ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ในภูมิภาคสหรัฐและประเทศที่เป็นตลาดข้าวของไทยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและรายงานให้กรมฯทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

สถิติการนำเข้าข้าวของสหรัฐจากไทยโดย USDA : US Department of Agriculture ปรากฏว่าในช่วง 4 เดือนแรก(ม.ค.-เม.ย.)ของปี 2556 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณ 136,302 ตัน เพิ่มขึ้น 7% คิดเป็นมูลค่า 158,286 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9%

ที่มาฐานเศรษฐกิจ

รัฐบาลแถลงด่วน!ปฏิเสธสหรัฐเตือนพบสารตกค้างในข้าวไทย

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกระแสข่าวองค์การอาหารและยาสหรัฐ (USFDA) ประกาศแจ้งเตือนสินค้านำเข้า หรือ Import Alert ของ USFDA แจ้งเตือนพบปัญหาร้ายแรงในข้าวที่นำเข้าจากไทย ว่า ขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่า USFDA ส่งสัญญาณประกาศ หรือ แจ้งเตือนว่าพบปัญหาร้ายแรงในข้าวที่นำเข้าจากไทย จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวไทยไปยังสหรัฐ และยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งเตือนกักกันข้าวไทยแต่อย่างใด เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วการพิจารณาออกคำสั่งห้ามนำเข้าหรือเฝ้าระวังเฉพาะรายสินค้าและรายประเทศของ USFDA ที่อาจนำไปสู่การถูกปฏิเสธนำเข้าสินค้านั้นมักเกิดจากการตรวจพบปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และการฝ่าฝืนกฎระเบียบของ USFDA ที่มีความผิดอย่างร้ายแรง หรือกระทำผิดในลักษณะเดียวกันหลายๆ ครั้ง

รองนายกรัฐมนตรีและ รว.เกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย

ด้านนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสินค้าส่งออกของไทยยังไม่เคยถูกตรวจพบว่ามีสารตกค้าง จนส่งผลให้เกิดการยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยมองว่าการเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการสร้างกระแสเพื่อมุ่งทำลายความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย ซึ่งตามขั้นตอนและการส่งออกข้าวต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าจากบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (Surveyor) ซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานสินค้านำเข้า ส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ ก่อนส่งออกทุกครั้ง เพื่อควบคุมคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

รว.พาณิชย์ ยืนยันว่า การใช้สารเคมีสำหรับยาอบมอดในข้าวของไทยใช้สารเคมีตามชนิด และปริมาณที่ FAO กำหนด เพื่อฆ่าแมลงและไข่ของแมลงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้น และเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานที่ไม่ปรากฏว่ามีสารพิษตกค้างแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ก.พาณิชย์ได้ตรวจสอบสำนักงานผู้แทนพาณิชย์ในสหรัฐฯ ทุกแห่งแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีคำสั่งดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบข้อมูลกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าข้าวไทย ก็ได้รับคำตอบเดียวกันว่ายังไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น หากมีการตรวจสอบการนำเข้าจากไทยก็เป็นเพียงการสุ่มตรวจตามระเบียบ ไม่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2556 ไทยส่งออกข้าวไปสหรัฐ 130,178 ตัน เพิ่มขึ้น 22.32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณส่งออก 106,427 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิ

ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์

สธ. เผยผลตรวจคุณภาพข้าวสารถุงที่จำหน่ายในท้องตลาด พร้อมลุยตรวจต่อข้าวอย่าง ต่อเนื่อง คู่มครองผู้บริโภคชาวไทย

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่ นพ.ประดิษฐ สินทววรนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้ อัย และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจโรงงานบรรจุข้าวถุงทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพข้าวไทย

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและเฝ้าระวังโรงงานบรรจุข้าวถุง พร้อมสุ่ม เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์สารตกค้างตามมาตรฐานต่อไป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มิได้นิ่งนอนใจ โดย อย. ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักอาหารสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวถุง ณ สถานที่ จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เรื่อยมา รวมทั้งสิ้น 57 ตัวอย่าง โดยตรวจคุณภาพเป็นหลัก ได้แก่ การ ตรวจหาเชื้อรา แอฟลาทอกซิน โลหะหนัก และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่ง อย. ได้ผลตัวอย่างที่ตรวจ จำนวน 54 ตัวอย่าง และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เก็บตัวอย่างตรวจ 33 ตัวอย่าง รวมเป็น 87 ตัวอย่าง ซึ่งในวันนี้ (28 มิ.ย. 56) ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า ส่วนใหญ่ไม่พบสารตกค้างจากการมยา บางตัวพบแต่อยู่ในเกณฑ์ ตามข้อกำหนดขององค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งประเทศคู่ค้ากับประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป ใช้เป็นเกณฑ์เพื่อการค้าและส่งออก โดยยอมรับในเกณฑ์มาตรฐานของ FAO ดังกล่าว

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เก็บ ตัวอย่างข้าวสารในลักษณะข้าวสารบรรจุถุง และข้าวสารบรรจุกระสอบแล้วซึ่งแบ่งขาย จำนวน 33 ตัวอย่าง ตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ข้าวทั้ง 33 ตัวอย่างมีความปลอดภัย ตรวจไม่พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และ สารพิษจากเชื้อรา แต่พบยีสต์และเชื้อราไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับสารรมควัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ เฉพาะสารฟอสฟีน ส่วนสารเมทิลโบรไมด์ได้ประสานให้บริษัทตรวจวิเคราะห์ ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสาร รมควันทั้ง 2 ชนิด ดังนั้นสรุปได้ว่าข้าวสารของประเทศไทยปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

กรณีข้าวมีการใช้สารฆ่าแมลงชนิดรมควัน ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดคือ เมทิลโบรไมด์ และฟอสฟีน โดยสารเมทิล-โบรไมด์ มีลักษณะเป็นแก๊ส จะมีอันตรายโดยตรงกับผู้ที่ทำการรมควันข้าว และทำให้เกิดมลพิษต่ออากาศ ส่วนสาร ฟอสฟีน เป็นแก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของสารอลูมิเนียมฟอสไฟด์ หรือสังกะสีฟอสไฟด์ กับความชื้นในอากาศ โดยสารทั้ง 2 ชนิดอยู่ในรูปของแข็ง เมื่อทำปฏิกิริยาจะให้แก๊สฟอสฟีน ใช้เป็นสารรมควัน เพื่อใช้กำจัดศัตรูพืชในยุ้ง ฉาง ข้าวหรือธัญพืชอื่น ซึ่งแก๊สฟอสฟีนมีพิษระคายเคืองระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง แสบคอ ไอ ปวดท้อง โดย ทั่วไปฟอสฟีนจะระเหยออกจากผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และโดยทั่วไปแก๊สฟอสฟีนไม่พบในธรรมชาติ ทั้งนี้ ในการค้าสากลได้กำหนดระดับของสารฟอสฟีนมีในธัญพืชได้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า หากตรวจพบสารพิษตกค้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ อย. ประกาศ จะถูกจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนขอแนะนำสำหรับผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจในการบริโภคข้าว ควร ล้างข้าวหรือข้าวขาว ก่อนหุงข้าวทุกครั้ง เพราะสารรมควันมอดแมลงมีจุดเดือดต่ำ สามารถระเหยเมื่อผ่านการหุงต้ม นอกจากนี้ ตามที่มีข่าว US.FDA. จะแบนข้าวไทย เนื่องจากพบสารรมควันตกค้าง แต่ขณะนี้ผลวิเคราะห์ไม่พบสาร ตกค้างที่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามที่ข่าวแต่อย่างใด

ที่มา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นักวิชาการฉะลุดำนำข้าวเหนียว “ณรงค์” ชัดหีบข้าวทำประชานิยมผิด รธน.

วันที่ 30 มิ.ย. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (เอสวีเอ็น) จัดเสวนา “ความจริงข้าวประเทศไทย ใครลุ่มจม ใครร้ายราย” โดยมี ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

โดย นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การขายข้าวก่อนมีโครงการจำนำนั้นอาศัยกลไกตลาด ไทยครองการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในโลกหลายปีติดต่อกัน แต่ในปี 2555 ประเทศไทยกลับตกอันดับ เพราะขายราคาสูงทำให้ขายได้น้อย ทำให้รายได้การขายข้าวลดลง เพราะรัฐบาลมีโครงการจำนำข้าวโดยไม่ใช้กลไกตลาด และในปี 2556 ก็มีแนวโน้มไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ทุกประเทศรู้ดีว่าการใช้กลไกตลาดนั้น แม้จะมีการแข่งขันกันรุนแรงแต่เป็นแนวทางที่สร้างความเติบโตของตลาด

“การผูกขาดการขายข้าวทำให้ประเทศมีรายได้จากการขายข้าวลด 4-5 หมื่นล้านบาท และยังต้องมาเสียเงินค่าบริหารโครงการ อาทิ ค่าเช่าโกดังต่างๆ อีก 4-5 หมื่นล้านบาท ซึ่งทันทีที่ทำโครงการนี้จะขาดทุนทันที 1 แสนล้านบาท ซึ่งหากรัฐบาลอยากสนับสนุนเกษตรกรควรเอาเงิน 1 แสนล้านบาทไปแจกชาวนาที่ยากจน และหลังจากนั้นก็หันกลับมาใช้กลไกตลาดเหมือนเดิมจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด”

ด้าน ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า รัฐบาลทำโครงการจำนำข้าวไปแล้ว 4 ฤดูกาล ซึ่งมีข้าวทั้งหมด 40 ล้านตัน ซื้อข้าวไปแล้ว 6.2 แสนล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 5-6 หมื่นล้านบาท แต่การที่รัฐบาลขายข้าวไม่ได้ ก็จะทำให้มีการขาดทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้นค่านวมจากตัวเลขกระทรวงพาณิชย์ พบว่า รัฐบาลมีการขายข้าว 5 ล้านตัน โดยขาย 1 กิโลกรัม ในราคา 10.21 บาท แต่มีต้นทุน 33 บาท ซึ่งการที่มีต้นทุนสูง เพราะมีการทุจริตคอร์รัปชัน มีข้าวหายกว่า 3 ล้านตัน แต่ท้ายสุดกลับมีการบอกว่าล้นลงบัญชี 2.5 ล้านตัน ซึ่งการที่รัฐบาลขายข้าวได้ 10 บาท โดยมีต้นทุน 33 บาทก็เจ็บแบบไม่มีทางเถียง เพราะแค่ข้าว 5 ล้านตัน ขาดทุนไปแล้ว 1.1 แสนล้านบาท ซึ่ง 33% ในเงินดังกล่าวเป็นการนำไปแจกพ่อค้าพรรคพวก ทั้งนี้ปัจจุบันมีภาวะข้าวเปลือกแพง ข้าวสารถูก เป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก หลังจากที่คณะราษฎรต้องการทำนโยบายดังกล่าวแต่ก็ไม่สำเร็จ แต่รัฐบาลนี้ทำได้ ซึ่งต้องใช้รายจ่ายมหาศาล เพราะรัฐบาลต้องขายข้าวสารในราคาต่ำ เพื่อให้ราคาข้าวขายปลีกถูกลง ซึ่งต้องชมคนทำว่ารู้เรื่องข้าวดีมาก แต่กลับไม่รู้เรื่องส่งออกเลย

“หากรัฐบาลปรับลดราคาจำนำข้าวลง จะเป็นการฉ้อเนื้อชาวนา เพราะหากลดราคาลง ปริมาณการจำนำนาปีจะลดลงร้อยละ 21 นาปรัง ร้อยละ 24 ซึ่งส่งผลให้มีการขาดทุนลดลง 9 หมื่นล้านบาท แต่รัฐบาลกลับทำแบบฉ้อเนื้อชาวนา แต่ปล่อยให้กลุ่มอื่นหากินต่อไป เพราะค่าใช้จ่ายโครงการลดเพียงร้อยละ 18 และรัฐบาลยังไม่เปลี่ยนวิธีระบายข้าวแบบลับๆ โดยเมื่อ 2-3 วันก่อน ยังมีการเรียกผู้ส่งออกข้าวไปให้คำแนะนำพ่อค้าพรรคพวก 3-4 ราย”

ดร.นิพนธ์ กล่าวว่า การทุจริตที่มากที่สุด คือขั้นตอนการระบายข้าว ที่มีการระบายข้าวแบบลับๆ โดยขายให้นายหน้าในราคาถูก และปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์การชะลอการส่งข้าวให้โกดังรัฐบาล จากเดิมที่ต้องส่งภายใน 7 วัน ก็มีการขยายเวลาว่าหากโรงสีใดมีข้าวปริมาณมากก็ไม่ต้องส่งภายใน 7 วัน ซึ่งส่งผลให้มีการนำข้าวเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลขบวนการค้าต่างประเทศก็อนุญาตให้นำเข้าข้าวสารราคาถูกจากต่างประเทศนำเข้าได้ทุกเดือน รวมทั้งเดือนที่มีการจำนำข้าว ซึ่งมีเอกสารราชการชัดเจน ทั้งที่แต่ก่อนอนุญาตนำเข้าแค่เดือนที่ขาดแคลนเท่านั้น ซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าเป็นการทุจริตระดับสูง ไม่ใช่ทุจริตระดับโกดัง หรือโรงสี แต่เป็นทุจริตนโยบาย

“เรากำลังทำนโยบายช่วยเหลือชาวนาในประเทศเพื่อนบ้าน เพราะหลังจากมีโครงการรับจำนำก็ทำให้ราคาข้าวในประเทศเพื่อนบ้านสูงขึ้น ซึ่งหากรัฐบาลทำโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะเสียคุณภาพข้าวไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำลายโดยโครงการรับจำนำข้าว นอกจากนั้นหากทำโครงการเรื่อยๆ ก็จะเป็นการทำลายระบบการค้าข้าวที่มี

ประสิทธิภาพของประเทศ และทำลายเศรษฐกิจข้าวให้สิ้นซาก โดยหวังเพียงคะแนนเสียง และประโยชน์ของตนเอง” ดร.นิพนธ์ กล่าว

ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อ.ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการจำหน่ายข้าวเป็นการทำโครงการประชานิยม ที่ทำให้ประชาชนมานิยมใครคนใดคนหนึ่ง โดยอาศัยข้าวเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ นโยบายและกระบวนการนั้นจะแตกต่างกัน เพราะการประกาศนโยบายจะเป็นการทำดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ แต่กระบวนการทำนโยบายนั้นจะเป็นการทำประโยชน์เพื่อคนส่วนน้อย โดยมีการทำให้มีรูรั่วตลอดเวลา พอจับได้ก็บอกว่าเป็นนโยบายดีแต่ปัญหาอยู่ที่ปฏิบัติ

“รัฐบาลกำลังผูกขาดการซื้อข้าว และคิดว่าจะใช้บทบาทของรัฐค้าขายแข่งกับเอกชน ซึ่งถือว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 86 ที่ระบุว่า การขายข้าวต้องให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ทั้งนี้หากรัฐบาลอยากช่วยชาวนาแบบยั่งยืนควรลดต้นทุนการทำนา โดยการพยุงราคาปุ๋ย และยาฆ่าแมลง เปลี่ยนโครงการกองทุนหมู่บ้าน เป็น 1 หมู่บ้าน 1 รถไถ หรือ รถเกี่ยวนวด และควรเก็บภาษีพ่อค้าปุ๋ยเคมีเพิ่มเพื่อนำมาเป็นกองทุนให้ชาวนา” ดร.ณรงค์ กล่าว

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เสนอ 4 แนวทางป้องกันทุจริตจำหน่ายข้าว-จีลึงโทษคนผิด

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาลเร่งสอบสวนพฤติกรรมคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าว และเอาคนผิดมาลงโทษ เปิดเผยข้อมูลขายข้าวอย่างโปร่งใส และหาวิธีลดทุจริตให้ได้ ยันพร้อมร่วมมือรัฐจับทุจริต เพราะมีข้อมูลโก่งกินเพียบในทุกขั้นตอน พร้อมจัดศูนย์ช่วยเหลือชาวนา หวังให้ได้รับความเป็นธรรม

“องค์กรฯไม่คัดค้านโครงการ ที่จะเอื้อประโยชน์ และสร้างความมั่นคงให้ชาวนาอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบการค้าเสรี แต่องค์กรฯมีความกังวลมาก เนื่องจากโครงการนี้มีความเสี่ยงต่อคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการบริหารจัดการที่ “ไม่โปร่งใส” นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ประกาศแถลงการณ์ “จำหน่ายข้าวหยุดโกง เอาคนผิดมาลงโทษ ช่วยชาวนาให้มากขึ้น”

ดังนั้น หากรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการต่อไป ขอเรียกร้องและเสนอแนวทางแก่รัฐบาล ดังนี้ 1.เร่งรัดให้มีการสอบสวนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของโครงการ เพื่อนำตัวคนผิด และผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษ โดยเร็วที่สุด

2.ในส่วนของการรับจำนำไว้ก่อนหน้านี รัฐบาลต้องเปิดเผยตัวเลขราคา ปริมาณข้าว และประเภทข้าวที่จำหน่ายไปแล้ว และที่มีอยู่ในสต็อก เพื่อสร้างความโปร่งใส เพราะข้าวที่รับจำนำมาทั้งหมดเป็นสมบัติของชาติ จึงเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะรับรู้ข้อมูลเหล่านี้

3.เปลี่ยนวิธีการเพื่อลดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการรับจำนำข้าวเปลือก และประมูลขายเป็นข้าวเปลือกออกไปเป็นล็อตเล็กๆ ทันทีโดยไม่เก็บสต็อก เพื่อกำจัดการทุจริต เช่น การลักลอบสวมสิทธิ์ข้าวจากต่างประเทศ การเวียนเทียนจำหน่ายข้าวจากสต็อกรัฐบาล สับเปลี่ยนข้าวคุณภาพสูงด้วยข้าวคุณภาพต่ำ หรือเสื่อมคุณภาพ เอื้อพวกพ้องด้วยการแอบขายข้าวในราคาต่ำเพื่อจำหน่ายต่อ เป็นต้น และ 4.ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือชาวนา” ทั่วประเทศ เพื่อให้มีศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหายอย่างทั่วถึง และดำเนินการช่วยเหลือในภาคปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนรวดเร็ว

โดยเร็วๆ นี้ องค์กรฯ จะทำหนังสือขอเข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นข้อเสนอนี้ และหารือในเรื่องโครงการนี้ หลังจากนั้นก็จะยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างโปร่งใสภายใต้งบประมาณ 350,000 ล้านบาทด้วย

อย่างไรก็ตาม องค์กรฯและภาคีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลในการลด-สกัดโอกาสการทุจริตคดโกงของโครงการนี้ ส่งเสริมให้มีการช่วยชาวนาอย่างทั่วถึง เต็มเม็ดเต็มหน่วย พร้อมกันนี้ องค์กรฯยังได้มีจดหมายถึง

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ทำการตรวจสอบสต็อกข้าว และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีการระบายข้าวอย่างเข้มงวด หากตรวจพบทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนใดๆ ก็ตาม จะต้องหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ เพราะความเสียหายในครั้งนี้มีผลกระทบต่อประเทศไทย และคุณภาพชีวิตของชาวนา

"การทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ผมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดมากกว่ากัน แต่มีการทุจริตอยู่ในทุกขั้นตอนแน่นอน ทั้งจากโรงสีที่มีการโกงน้ำหนัก ความชื้นชาวนา ทำให้ชาวนาได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ชาวนาถูกกลุ่มบุคคลซัดจูงในขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลอม พ่อค้าร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐนำข้าวจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เกษตรกรไทยเข้าโครงการรับจำนำข้าว เจ้าของโรงสี และโกดังเก็บข้าว ยักยอกถ่ายเทข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยเอาข้าวไปขายก่อนแล้วซื้อข้าวคุณภาพต่ำ ราคาถูกมาใส่ในโกดังแทน ส่วนรัฐบาลก็เอาข้าวในสต็อกขายให้กับผู้ส่งออกที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมแบบลับๆ เป็นต้น" นายประมนต์ กล่าว

ส่วนข้อเรียกร้องให้รัฐบาลกลับมารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100% ที่ตันละ 15,000 บาทเหมือนเดิม หลังปรับลดราคาลงเหลือตันละ 12,000 บาท นายประมนต์ กล่าวว่า โดยทั่วไปผู้บริหารประเทศเมื่อตัดสินใจอะไรไปแล้ว ก็ต้องอยู่บนเหตุผลที่รับได้ แต่ถ้ามีนโยบายกลับไปกลับมา เท่ากับว่า ไม่มั่นคงในหลักการ

ด้านนายวิชัย อัคริศกร เลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ขณะนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับโครงการรับจำนำข้าวคือ ปริมาณข้าวในสต็อกที่ยังมีจำนวนมาก ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งระบายออก เพื่อให้มีเงินมาใช้ในโครงการรับจำนำปีต่อไป หากยังไม่สามารถระบายออกได้ ก็จะกระทบกับชาวนา ส่วนสต็อกที่กำลังจะรับจำนำใหม่ ผู้ส่งออกของไทยเสนอให้เปิดประมูลล่วงหน้า เพื่อที่รัฐจะได้ไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อกรักษาคุณภาพ และบริหารจัดการอื่นๆ สำหรับชาวนา รัฐควรจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือชาวนา ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ได้รับความเป็นธรรม

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บุญทรง เล็งเทสต็อกข้าวรัฐ

ภายหลังรัฐบาลประกาศลดราคาจำนำข้าวขาวจาก 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เหลือ 1.2 หมื่นบาท เป็นผลให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกลดราคาลงทันที 5 ดอลลาร์ต่อตัน ด้วยต่างประเทศมั่นใจว่าไทยจะต้องระบายข้าวออกมา จึงได้ลดราคาลง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้หารือผู้ส่งออก เพื่อหาทางระบายสต็อกข้าวออกไป

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ว่า ผู้ส่งออกแสดงความสนใจหากรัฐจะเปิดระบายข้าวเป็นการทั่วไป ซึ่งได้เสนอให้รัฐดำเนินการระบายอย่างสม่ำเสมอในปริมาณครั้งละไม่มาก ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศไปศึกษารายละเอียดก่อนดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเปิดระบายเป็นการทั่วไปได้ประมาณต้นเดือนหน้า หรือหลังจากที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ได้ตรวจสต็อกข้าวทั่วประเทศเสร็จสิ้นก่อน ซึ่งจะทำให้ทราบปริมาณและคุณภาพที่อยู่ในสต็อก ก่อนกำหนดเงื่อนไขการเปิดประมูล

สำหรับราคาที่คาดว่าจะระบายได้ ไม่น่าจะทิ้งห่างจากราคาตลาดมากนัก เพราะเป็นการเปิดให้มีการแข่งขัน ขณะที่การระบายรูปแบบอื่นๆ เช่น การระบายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ยังคงเดินหน้าต่อไป นอกจากนี้ในอีก 2-3 วันจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟเพท) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการระบายที่ให้ดำเนินการ ส่วนแผนการระบายอื่นๆ กรมการค้าต่างประเทศจะเสนอเข้ามาในเร็วๆ นี้

นายบุญทรง ยอมรับว่า สถานการณ์ตลาดข้าวโลกช่วงครึ่งปีหลังยังมีการแข่งขันสูง ซึ่งการระบายข้าวอาจทำให้รัฐขาดทุนเมื่อเทียบกับราคาต้นทุนจากการรับจำนำ แต่เป็นเงื่อนไขที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ตามหลักการโครงการรับจำนำ ที่เน้นให้ความช่วยเหลือชาวนามากกว่าการหากำไร ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดระบายข้าวเป็นการทั่วไปมาก่อนหน้านี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการรับจำนำปี 2554/55 จำนวน 5 รอบ ปริมาณรวม 6-7 ล้านตัน แต่มี

เอกชนสนใจร่วมประมูลน้อยมาก ทำให้ระบายไปได้เพียง 2-3 แสนตัน แต่ภาพรวมการระบายรูปแบบดังกล่าวก็ได้ราคาดีเป็นที่น่าพอใจ

ทั้งนี้ รัฐบาลมีข้าวรวม ตั้งแต่โครงการรับจำนำรอบแรกจนถึงปัจจุบัน 40 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นข้าวสารประมาณ 20 ล้านตัน เป็นการระบายในประเทศ 5-6 แสนตัน จัดทำข้าวถุงไปแล้ว 6-7 แสนตัน ระบายรูปแบบอื่นๆ และส่งเงินคืนคลังไปแล้วรวม 6-7 ล้านตัน เป็นเงิน 1.3 แสนล้านบาท (เป็นการคืนเงินเมื่อปี 2555 จำนวน 9 หมื่นล้านบาท และเป็นการคืนเงินช่วงปีนี้ 4 หมื่นล้านบาท)

ขณะนี้ มีข้าวเหลือในสต็อกประมาณ 10 ล้านตัน บางส่วนเป็นข้าวที่มีภาระผูกพันรอการส่งมอบ หากประเมินการระบายและส่งเงินคืนคลังช่วงที่ผ่านมา ยอมรับว่าตลาดเคลื่อนไปจากแผนที่คาดไว้ แต่จากนี้ น่าจะมีเงินส่งคืนคลังได้ตามแผนเดิม คือ ตั้งแต่เดือนมี.ค.- ก.ย. 2556 จำนวน 1.49 แสนล้านบาท โดยเป้าหมายการส่งออกปีนี้ คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านตัน

"การระบายแบบประมูลทั่วไป คงได้จำนวนไม่มาก ส่วนการขายแบบจืดๆ จะได้จำนวนมากแต่ราคาก็จะมีเงื่อนไขมิติสภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับการระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า คงไม่สามารถขายในปริมาณมากๆ ได้ ดังนั้น รูปแบบการระบายจากนี้จะใช้หลายๆ วิธีมาดำเนินการร่วมกัน" นายบุญทรง กล่าว

ส่วนท่าทีที่ชาวนาบางส่วนไม่ยอมรับราคาจำนำใหม่ ตนพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย และพร้อมที่จะออกไปพบชาวนาเพื่อชี้แจงเหตุผลให้เข้าใจ เบื้องต้นมั่นใจว่าถ้าเป็นชาวนาตัวจริงจะเข้าใจได้ แต่ก็เป็นห่วงว่าจะมีมือที่ 3 ไปยุยงให้ชาวนาเกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งราคาตันละ 1.2 หมื่นบาทนั้น เป็นราคาที่ใช้ในโครงการรับจำนำนาปรัง 2556 ที่กำลังดำเนินการอยู่และมีกำหนดเวลาอีก 2 เดือน จะสิ้นสุดโครงการ มีข้าวที่เหลือรอเข้าโครงการ ประมาณ 1 ล้านตันจากข้าวที่เข้าโครงการมาก่อนหน้านี้ 5-6 ล้านตัน จากเป้าหมายที่คณะกรรมการข้าวแห่งชาติ (กชช.) กำหนดไว้ 7 ล้านตัน จากปริมาณผลผลิตรวม 9 ล้านตัน

นายบุญทรง กล่าวถึง การดำเนินการเอาผิดหากมีการตรวจสอบโรงสี หรือ โกดังข้าวและผู้เกี่ยวข้องที่สร้างความเสียหายต่อโครงการรับจำนำ ว่าได้สั่งการไปแล้วให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และให้ขึ้นบัญชีดำไม่เข้าร่วมโครงการอีก

อย่างไรก็ตาม กรณีที่จังหวัดพิจิตรที่มีการหลอกลวงชาวนานั้น ไม่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการแต่เป็นเรื่องของโรงสีที่หลอกลวงชาวนา แต่จะมีการตรวจสอบว่าโรงสีดังกล่าวอยู่ในสังกัดของ องค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) หรือไม่

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจข้าวในสต็อก รัฐบาล ตั้งแต่มีโครงการรับจำนำข้าวปี 2554/55 พบว่ามีแนวโน้มการกระทำผิดลดลงจากยอดการดำเนินคดี โดยปี 2555 มีคดีที่เกี่ยวกับการรับจำนำข้าวทั่วประเทศ รวม 115 คดี แบ่งออกเป็นการกระทำผิดหลักเกณฑ์การจำนำข้าว จำนวน 98 คดี และเป็นการลักลอบขนข้าว 17 คดี ปริมาณข้าวที่เสียหาย 3.2 หมื่นตัน มูลค่ารวม 541 ล้านบาท ปี 2556 จำนวน 59 คดี ลดลง 49% เป็นการกระทำผิดหลักเกณฑ์ 55 คดี และลักลอบขนข้าว 4 คดี ปริมาณ 4.2 ล้านตัน มูลค่า 79 ล้านบาท

นายโชคชัย เศรษฐสุวรรณ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แนวโน้มราคาตลาดข้าวโลกจากนี้ไป มีโอกาสทั้งปรับขึ้นและลดลง เพราะซัพพลายข้าวในตลาดยังถือว่าสูง ขณะที่ผู้ซื้อในตลาดที่สำคัญๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะนำเข้าข้าว ซึ่งการหารือกับรมว.พาณิชย์ ผู้ส่งออกได้แสดงความเห็นว่าควรมีการระบายข้าวเป็นการทั่วไปออกมาเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอแต่ปริมาณครั้งละไม่มาก เพื่อไม่ให้กระทบราคาตลาด

ส่วนการลดราคาจำนำข้าวคาดว่าไม่น่าจะกระทบตลาดมากนัก เพราะไทยเป็นผู้ค้าในตลาดอันดับ 3 แล้ว โดยมีอินเดีย เวียดนามเป็นอันดับ 1 และ 2 โดยภาวการณ์การแข่งขันยังขึ้นอยู่กับปัจจัยผู้ค้าแต่ละรายที่ถือสต็อกอยู่ว่ามีมากน้อยเท่าใด

นายอิสระ วงศ์กุลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าฯ ยังคงจับตามดูโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ว่า รัฐบาลจะมีมาตรการและการดำเนินการอย่างไรต่อไป

ส่วนกระแสข่าวที่มีการทุจริตโครงการ เช่น ในเรื่องของข้าวหายไปจากสต็อกของรัฐบาล คงต้องรอการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะสามารถให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้

สำหรับการกำหนดราคารับจำนำข้าว นายอิสระ กล่าวว่า สภาหอการค้าฯ ยังยืนยันว่า ราคารับจำนำข้าวที่เหมาะสม คือ ราคาที่สอดคล้องกับราคาตลาดโลก

แหล่งข่าวจากสภาหอการค้าฯ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการหอการค้าไทยจะมีการประชุม เพื่อพิจารณาและติดตามผลการตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 มิ.ย. 2556 เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสต็อก ก่อนจะมีการกำหนดข้อเสนอแนะและทำที่ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับลดราคารับจำนำข้าวจาก 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เหลือ 1.2 หมื่นบาทต่อตัน โดยเตรียมวงเงินสินเชื่อให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว จำนวน 1 หมื่นล้านบาท พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลงจำนวน 3% ต่อปี จากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีอยู่ที่ 7% ต่อปี

ทั้งนี้ เท่าที่สำรวจเบื้องต้น มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวนประมาณ 2 แสนราย ที่คาดว่าจะไม่สามารถเข้าโครงการรับจำนำในราคาเดิมได้ เพราะว่ามีเกษตรกรเข้าโครงการแล้วประมาณ 3 แสนราย จำนวนข้าว 4 ล้านตัน เป็นเงินกว่า 6 หมื่นล้านบาท โดยขึ้นทะเบียนไว้ 5 แสนราย

"วงเงินที่เราตั้งไว้ที่ 1 หมื่นล้านบาทนั้น หากไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มเติมได้ โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลหลังจากรัฐบาลเริ่มใช้ราคารับจำนำที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งในส่วนต้นทุนที่ธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือนั้น รัฐบาลจะพิจารณาชดเชยให้" เขากล่าวและว่า ทั้งนี้ สินเชื่อที่เพิ่มให้ นั้น มีเงื่อนไขว่า เกษตรกรจะต้องนำไปใช้เพื่อปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตถัดไปเท่านั้น"

ดัชนีข้าวขาวโอโรชา (ดับเบิลยูอาร์โอ) สิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ 481 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลงราว 1 ดอลลาร์ต่อตัน หรือไม่ถึง 1% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ และลดลงราวต้นละ 9 ดอลลาร์ หรือประมาณ 2% จากเมื่อเดือนที่แล้ว

การปรับลดดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดึงลงอย่างหนักของราคาข้าวไทย ที่ร่วงลงไปราว 15 ดอลลาร์ต่อตัน หรือราว 3% ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว และลดลงมากถึงต้นละ 40 ดอลลาร์ หรือ 7% ในเวลา 1 เดือน

เว็บไซต์โอโรชา รายงานว่า การร่วงลงของราคาข้าวไทย เกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยถึงปัญหาในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ทั้งตลาดข้าวโลกก็ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินก้อนโต สำหรับข้าวไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งของข้าวอินเดีย เมื่อเดือนก.ย. 2554 ก่อนที่ไทยจะเริ่มต้นโครงการรับจำนำไม่นานนัก

รายงานระบุว่า ผู้ค้าข้าวไทยปรับลดราคาขายลงมา 5-10 ดอลลาร์ต่อตัน เมื่อวานนี้ ขณะที่ประเทศผู้ค้าข้าวรายอื่นๆ ในเอเชีย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพดานราคาแต่อย่างใด

นายชาญชัย เอื้อสุวรรณ ส.ส. สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวว่า การลดราคาจำนำของรัฐ โดยส่วนตัวเห็นว่ารัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดที่เปลี่ยนหลักเกณฑ์อย่างกะทันหัน

ทั้งนี้ ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนชาวนาในพื้นที่ประมาณ 500 คน โดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนมติครม. วันที่ 19 มิ.ย. ใน 3 ข้อ คือ 1.กลับมารับจำนำข้าวที่ราคา 15,000 บาท หรืออย่างเร็วที่สุดต้องสิ้นฤดูกาลผลิต 2.หากรัฐบาลยืนยัน 12,000 บาท ต้องกำหนดค่าความชื้นร้อยละ 30 และ 3.เปลี่ยนแปลงการจำกัดวงเงินรับจำนำข้าวที่กำหนดเพดาน 5 แสนบาท

นายชาญชัย กล่าวว่า รัฐบาลประกาศนโยบาย 15,000 บาท ชาวนาก็ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม เพราะอยากได้เงินเพิ่ม บางคนก็เอาเงินที่ได้ไปผ่อนซื้อสินค้า คือเขามีภาระ แล้วจู่ๆ คุณบอกไม่เอาแล้ว ขอลดเหลือ 12,000 บาทต่อตัน แต่ภาวะชาวนาไม่ได้ลดลงด้วย เท่าที่สอบถามชาวนาทราบว่าคุณกลุ่มพร้อมออกมาเคลื่อนไหว เอาจริงมาจริง เพราะว่าเดือดร้อนจริงๆ

"แกนนำรัฐบาลบอกให้ ส.ส. ช่วยไปชี้แจงชาวบ้าน ถามว่าจะให้ไปชี้แจงอะไร จะให้เราไปแก้ตัวให้รัฐบาล ซึ่งในฐานะที่เราช่วยรัฐบาลอยู่ก็อยากช่วย แต่คำอธิบายมันฟังไม่ขึ้น เพราะว่าอย่างโครงการรถคันแรกเป็นภาระงบประมาณตั้งเท่าไร มีคนได้ประโยชน์ไม่กี่กลุ่ม แต่ไม่ยกเลิก พอโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ประโยชน์ กลับขอปรับเกณฑ์โดยอ้างว่าขาดทุน"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ประชุมข้าวนานาชาติสำเร็จตามเป้าหมายไทยศูนย์กลางการค้าข้าวโลก

กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013) ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ นับว่า ประสบความสำเร็จเกินคาด เพราะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกผู้นำเข้า ผู้ประกอบการค้าข้าว นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการค้าข้าวผู้แทนเกษตรกร และสื่อมวลชน เดินทางเข้าร่วมงานเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สูงถึง 700 ราย และก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตข้าวรายสำคัญของโลก และทุกคนต่างให้การยอมรับในเป้าหมายที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของโลก

ในการจัดงานดังกล่าว ไม่เพียงแต่ช่วยในการส่งเสริมและผลักดันเป้าหมายของไทย แต่ยังช่วยให้ผู้ที่อยู่ในวงการค้าข้าวโลก ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโลก รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างโอกาสให้ผู้นำเข้าข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าวได้พบปะเจรจาการค้าซึ่งจะพัฒนานำไปสู่การซื้อขายข้าวที่เป็นรูปธรรมในอนาคต

การจัดงานได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาวิชาการ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐบาลไทย การบรรยายและการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐบาลจากประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวสำคัญของอาเซียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสาระสำคัญจะกล่าวถึงนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าข้าว ศักยภาพการผลิต การส่งออก ทิศทางการค้าข้าวและการสร้างความร่วมมือด้านการค้าข้าวของอาเซียน รวมถึงแนวโน้มและสถานการณ์การค้าข้าวโลก

กิจกรรมที่ 2 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมความหลากหลายของข้าวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเน้นการนำเสนอคุณค่าที่เป็นประโยชน์ของข้าวไทยที่สามารถตอบสนองต่อกระแสด้านความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยเป็นหลัก อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก เป็นต้น และในการจัดงานครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาร่วมจัดแสดงข้าวชนิดต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยรวมถึงข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นรายแรกของเอเชีย นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายในนำเกษตรกรที่ชนะการประกวด ข้าวหอมมะลิในระดับประเทศ มาร่วมจัดแสดงในงานเพื่อร่วมกันแสดงความหลากหลายของข้าวไทยจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ

กิจกรรมที่ 3 การเจรจาธุรกิจการค้าเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้นำเข้าข้าว/ผู้ประกอบการการค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าวได้พบปะเจรจาการค้าซึ่งจะพัฒนานำไปสู่การซื้อขายข้าวที่เป็นรูปธรรมในอนาคตนอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังใช้โอกาสดังกล่าวในการกระชับความสัมพันธ์และเจรจาการค้าข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศนี้ได้เชิญเข้าร่วมงาน อาทิ อินโดนีเซีย (BULOG) ฟิลิปปินส์ (NFA) มาเลเซีย (BERNAS) โตโก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นและหลายประเทศได้ให้ความสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาได้มีการเจรจาในเบื้องต้นแล้ว

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงาน TRC 2013 เป็นการ เปิดโอกาสให้ ผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศได้พบปะหารือและเจรจาการค้าข้าวกับผู้ส่งออกไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการซื้อขายข้าว อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการผลิตกันให้มีการส่งออกข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญรัฐบาลไทยยังใช้โอกาสในการจัด งานดังกล่าวเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเจรจาการค้าข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศที่เชิญเข้าร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งจากการหารือดังกล่าวมีผลตอบรับในเชิง บวกต่อการค้าข้าวไทยในรูปแบบรัฐต่อรัฐ

ขณะเดียวกัน ในการจัดนิทรรศการได้มีการจัดแสดงตัวอย่างข้าวชนิดต่างๆ เพื่อแสดงความหลากหลาย ของ ข้าวไทยจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ นวัตกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอ เกี่ยวกับ ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้าง มูลค่าเพิ่มทางการตลาดของข้าวไทยที่เป็นข้าวสำหรับผู้บริโภคระดับตลาดบน โดยเน้นคุณลักษณะพิเศษและความ โดดเด่น รวมทั้งประโยชน์ของข้าวไทย เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการ ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ การจัดแสดง นิทรรศการของข้าวชนิดพิเศษ เช่น ข้าว GI ข้าวอินทรีย์ ที่จะส่งผลให้ตลาดข้าวชนิดพิเศษมีการขยายตัวและมี ช่องทางการจำหน่ายมากยิ่งขึ้น

การจัดงาน Thailand Rice Convention เป็นการแสดงความพร้อม ที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการ ผลิตและการค้าข้าวในระดับอาเซียนและในระดับโลก (World Rice Hub) และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการส่งออก และคุณภาพมาตรฐานข้าวของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนงานขยายตลาดข้าวไทยของกรมการค้า ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจของตลาดส่งออกข้าวของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 มิ.ย. 2556 มีจำนวน 698,199 ตัน มูลค่า 293.132 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 3.485 ล้านตัน มูลค่า 1.504 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 2.1% แต่ มูลค่าลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 3.414 ล้านตัน มูลค่า 1.567 พันล้านเหรียญ สหรัฐฯ (FOB)

ทางด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนามชนบทของเวียดนาม (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า เวียดนามส่งออกข้าวกว่า 3.5 ล้านตันในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1.58 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยของข้าวส่งออกยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีก่อน 7.7%

ทั้งนี้ จีนยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 จีนนำเข้า ข้าวจากเวียดนามกว่า 1.13 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 472.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 27.8% และ มูลค่าเพิ่มขึ้น 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยที่มูลค่าการส่งออกข้าวไปยังจีนคิดเป็นสัดส่วน 36.4% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนาม ตามมาด้วย ฟิลิปปินส์ที่ 7.3%, มาเลเซีย 6.6% และสิงคโปร์ 5.2%

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัว หลังจากเริ่มโครงการรับ ซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้จำนวน 1 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงก็กำลังออกสู่ตลาดอย่าง ต่อเนื่องและผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงสุดในช่วงกลางเดือนนี้ โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 370 เหรียญสหรัฐต่อ

ตัน เอฟโอบี จากระดับ 360-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 340-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากระดับ 340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ในขณะที่ผู้ส่งออกเวียดนามหลายรายได้ทำสัญญาขายข้าวให้แก่ผู้ซื้อจากแอฟริกาในปริมาณไม่มากนัก ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนกำลังรอดูสถานการณ์ราคาข้าวว่าจะลดลงอีกหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

รัฐบาลอินเดียได้ปรับเพิ่มราคาขั้นต่ำของข้าวเปลือกชั้นต่ำ (The minimum support price; MSP) ในปีการผลิต 2013/14 (ต.ค.-ก.ย.) ขึ้นอีก 5% จากปีการผลิตก่อน โดยข้าวเกรดธรรมดา (common paddy) ให้เพิ่มจาก 1,250 รูปีต่อ 100 ก.ก. เป็น 1,310 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 221 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และ ข้าวเกรด A ให้เพิ่มจาก 1,280 รูปีต่อ 100 ก.ก. เป็น 1,345 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 227 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

องค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาล ในปีการผลิต 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 มาจนถึงวันที่ 24 พ.ค. 2556 สามารถจัดหาข้าวได้แล้ว ประมาณ 33.82 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.26 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในปีการผลิตนี้รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวไว้ที่ 40 ล้านตัน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

องค์การอาหารแห่งชาติ รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (the central pool) ณ วันที่ 1 มิ.ย. มีประมาณ 33.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.1 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสต็อกในเดือนนี้ลดลงประมาณ 4% จากเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา (34.73 ล้านตัน) ทั้งนี้สต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2.3 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 14.2 ล้านตัน

การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปีการผลิต 2012/13 (ต.ค.-พ.ค.) มีปริมาณ 6.9 ล้านตัน และคาดว่าเมื่อครบปีงบประมาณนี้ในเดือน ก.ย. จะมีการส่งออกประมาณ 9 ล้านตัน โดยตลาดหลักคือ เอเชียตะวันตก และแอฟริกา ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรกของปีการผลิต 2012/13 (ต.ค.-พ.ค.) มีการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 2.397 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีปริมาณ 4.511 ล้านตัน

ทางด้านวงการค้าข้าวคาดว่าในปีนี้อินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 9.5 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% จากจำนวน 10.1 ล้านตัน ที่มีการส่งออกเมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนามและปากีสถาน ทั้งนี้คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 5.5 ล้านตัน และข้าวบาสมาดิประมาณ 4 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮ่องกง รายงานว่า ฮ่องกงมีปริมาณการนำเข้าข้าวในเดือนมกราคม-เมษายน 2556 รวม 112,804,030 ตัน โดยนำเข้าจากไทยจำนวน 54,868.61 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 48.6% รองลงมาคือ เวียดนาม 41,087.02 ตัน (สัดส่วน 36.4%) จีน 10,125.45 ตัน (สัดส่วน 9.0%) ออสเตรเลีย 2,710.06 ตัน (สัดส่วน 2.4%) สหรัฐอเมริกา 1,043.56 ตัน (สัดส่วน 0.9%) ญี่ปุ่น 341.07 ตัน (สัดส่วน 0.3%) ใต้หวัน 231.39 ตัน (สัดส่วน 0.2%)

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) นั้น ณ วันที่ 31 เมษายน 2556 ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อกรวมทั้งสิ้น 30,411.689 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ เมืองฮ่องกง

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi trade ministry) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิครั้งที่ 6 ของปีนี้ โดยกำหนดแหล่งที่มาจากประเทศไทย อูรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 15 ก.ค. นี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 19 ก.ค

ทั้งนี้ การประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ในราคา 529 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF โดยคาดว่าซื้อจากบริษัท Olam international เมื่อรวมการประมูลครั้งนี้ ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยเป็นจำนวนรวม 440,000 ตัน จากการประมูล 5 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2556

ที่มา Oryza.com

เม็กซิโก

มีรายงานว่าประเทศเม็กซิโกได้สั่งห้ามนำเข้าข้าวจากปากีสถานหลังจากที่มีการตรวจพบแมลงดั่งอิฐ (the Khapra beetle) ในข้าวที่ส่งมาจากปากีสถาน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านศุลกากรของเม็กซิโกได้กักเรือบรรทุกสินค้าข้าวจำนวน 3,000 ตัน จากปากีสถาน และได้มีการตีกลับสินค้าล็อตดังกล่าว

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เม็กซิโกได้นำเข้าข้าวจากปากีสถานจำนวน 16,000 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 1,500% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในแต่ละปีเม็กซิโกมีความต้องการนำเข้าข้าวประมาณ 730,000 ตัน โดยส่วนใหญ่จะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนมากจะเป็นการนำเข้าข้าวเปลือกแล้วนำมาสีในเม็กซิโก (ประเทศที่ส่งข้าวเปลือกเข้าไปในเม็กซิโกได้มีเพียงสหรัฐและบราซิล)

ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan ;REAP) ระบุว่า จะมีการตรวจสอบสินค้าล็อตดังกล่าวเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการปนเปื้อน และยังสามารถพาดพิงไปถึงกลุ่มที่ต้องการกีดกันการนำเข้าข้าวจากปากีสถานเพราะข้าวจากปากีสถานมีราคาถูกกว่าข้าวขาวสหรัฐประมาณ 100 เหรียญ

ที่มา Oryza.com